

46-Giới Ở Trong Quân Trận Quá Hai Đêm:

Sau khi Phật khai cho các Tỷ kheo có nhân duyên được đến trong quân trận, các Tỷ kheo có nhiều bà con ngày nay mời đến, ngày mai mời đến rồi ở lâu trong quân trận. Trong quân có người không tin Phật ganh ghét nói rằng: “Chúng ta vì xóm làng, nhân dân, vì quan chức lương bổng nên mới ở trong quân; các Tỷ kheo tệ ác không tốt này vì nhân duyên gì lại đến ở trong đây. Tỷ kheo ở lâu trong đây sẽ khiến chúng ta bị thối đọa”. Có Tỷ kheo thiếu dục tri túc hành hạnh đầu đà nghe biết việc này tâm không vui liền đem việc này bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp Tỷ kheo tăng rồi hỏi quở trách các Tỷ kheo: “Tại sao gọi là Tỷ kheo lại ở trong quân trận quá hai đêm”, quở trách rồi bảo các Tỷ kheo: Do mười lợi nên kết giới cho các Tỷ kheo, từ nay giới này nên nói như sau: Nếu Tỷ kheo có nhân duyên đến trong quân trận ngủ qua đêm, quá hai đêm thì phạm Ba-dật-đề.

Tướng phạm trong giới này là nếu Tỷ kheo đến trong quân trận ngủ quá hai đêm thì phạm Ba-dật-đề, qua đêm thứ ba khi trời vừa sáng thì phạm Ba-dật-đề.

47-Giới Ở Trong Quân Trận Xem Hai Binh Giao Chiến:

Phật tại thành Vương xá, lúc đó Lục quần Tỷ kheo ở trong quân trận hai đêm liền đi xem quân binh dàn trận và hai binh giao chiến nhau. Có Tỷ kheo thiếu dục tri túc hành hạnh đầu đà nghe biết việc này tâm không vui liền đem việc này bạch Phật, Phật do nhân duyên này nhóm họp Tỷ kheo tăng rồi hỏi Lục quần Tỷ kheo: “Các thầy thật đã làm việc này phải không?” Đáp: “Thật đã làm thưa Thế tôn”, Phật liền quở trách: “Tại sao gọi là Tỷ kheo lại ở trong quân trận hai đêm và còn đi xem quân binh dàn trận, hai binh giao chiến nhau”, quở trách rồi bảo các Tỷ kheo: “Do mười lợi nên kết giới cho các Tỷ kheo, từ nay giới này nên nói như sau:

Nếu Tỷ kheo ngủ trong quân trận hai đêm liền đi xem quân binh dàn trận, xem binh khí cờ phướng và hai binh giao chiến nhau thì phạm Ba-dật-đề.

Quân binh dàn trận là quân binh sắp ra trận đánh nhau; quân bao gồm bốn binh; trận bao gồm các thế trận hoặc như hình cây cung, hoặc như hình bán nguyệt hoặc như hình chữ nhật... khi hai quân giao chiến nhau, nếu Tỷ kheo nhìn thấy thì phạm Ba-dật-đề.

Tướng phạm trong giới này là nếu Tỷ kheo đến xem quân dàn trận đánh nhau, thấy thì phạm Ba-dật-đề; không thấy thì phạm Đột-

kiết-la; hai loại binh cho đến bốn loại binh dàn trận cũng vậy; xem các thế trận và hai binh giao chiến cũng như vậy. Không phạm là không cố ý đến xem, do có nhân duyên đi ngang qua tình cờ nhìn thấy thì không phạm.